

**TỈNH ỦY BẮC GIANG**

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

\*

Số 561-CV/TU

Bắc Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2016

V/v tăng cường vai trò nêu gương của  
cán bộ, đảng viên và việc tổ chức Tết năm 2017

- Kính gửi :**
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn;
  - Các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh;
  - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
  - Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Để chuẩn bị các điều kiện cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung sau:

1- Chỉ đạo nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2017. Từng đồng chí Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tự giác, gương mẫu thực hiện và chỉ đạo thực hiện Quy định, Chỉ thị trên và các nội dung trong văn bản này. Hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương đưa các hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương trở lại hoạt động bình thường.

2- Nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị, kỳ họp hoặc các dịp tổng kết, mít tinh, kỷ niệm ngày truyền thống, khai giảng, bế giảng hoặc khi cán bộ được bổ nhiệm, luân chuyển, phong, thăng quân hàm... để ăn uống, "tiệc tùng", lợi dụng để "biếu xén", tặng, nhận quà với động cơ vụ lợi, không trong sáng. Thực hiện chủ trương nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức.

Các cơ quan, đơn vị tiến hành tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 bảo đảm gọn nhẹ, làm nội bộ trong cơ quan; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật phải thực hiện đơn giản, tiết kiệm. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu gương mẫu, nêu gương không tổ chức ăn uống, "chè chén" xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong

đư luận xã hội. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm túc, cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết, lễ hội...

3- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để nhân dân đón Tết bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn. Tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết Nguyên đán. Chủ động triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, quan tâm chăm lo, thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng; chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào miền núi, các đối tượng bảo trợ xã hội. Tăng cường quản lý tốt thị trường, giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, tạo điều kiện để người dân đón Tết đầm ấm, vui vẻ, an toàn.

4- Tăng cường tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; kiên quyết kiểm chế tai nạn giao thông trong dịp Tết; nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phá hoại của thế lực thù địch, phân tử cơ hội, góp phần bảo đảm đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 an toàn.

5- Các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công lãnh đạo và cán bộ trực Tết bảo đảm kịp thời tiếp nhận và giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, bảo vệ an toàn tuyệt đối tài sản của cơ quan, đơn vị trong dịp Tết. Thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả tổ chức Tết ở cơ quan, đơn vị, địa phương với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo quy định.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng (Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh các huyện, thành phố) phổ biến tinh thần Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2017 và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong nhân dân

Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung trong Công văn này; tổng hợp tình hình, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Công văn này được phổ biến đến chi bộ./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Văn phòng Trung ương Đảng, (báo cáo)
- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Như kính gửi,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu: VPTU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ



Thân Văn Khoa